

THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp kiểm tra tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường các vùng biển thành phố Quy Nhơn

Ngày 13/6/2016, tại Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy và bảo vệ môi trường các vùng biển thành phố Quy Nhơn. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh, đại diện Lãnh đạo các Sở Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài Nguyên và Môi trường, Ban An toàn giao thông tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Công an tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty CP Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn, Chi cục Đăng kiểm số 4 và các đơn vị có liên quan. Sau khi nghe báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, Công ty CP Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn và ý kiến của các đại biểu dự họp; Chủ tịch UBND tỉnh kết luận như sau:

Hiện nay tình hình giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh tồn tại nhiều bất cập, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường thủy. Công tác quản lý nhà nước về giao thông đường thủy chưa thật sự chặt chẽ, nhất là quản lý về bến bãi, phương tiện, người điều khiển phương tiện, điều kiện hoạt động của các phương tiện vận tải hành khách trên các tuyến đường thủy. Để chấn chỉnh tình trạng nêu trên, các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương phải tập trung phối hợp, chỉ đạo, tăng cường vai trò trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thủy, cụ thể như sau:

1. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Cảnh sát đường thủy, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các đơn vị có liên quan kiểm tra, rà soát lại tất cả các loại phương tiện vận tải khách bằng đường thủy đang hoạt động nhằm tổng hợp, phân loại để có định hướng cụ thể trong công tác quản lý. Theo đó, các phương tiện vận tải khách đường thủy đủ điều kiện hoạt động theo quy định thì cấp phép để hoạt động; các phương tiện nào chưa đủ điều kiện hoạt động thì xem xét hỗ trợ, hướng dẫn chủ phương tiện bổ sung các thủ tục để đảm bảo điều kiện hoạt động; đối với các phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động thì phải cấm không được tham gia vận tải khách bằng đường thủy; kiên quyết nghiêm cấm việc hoán cải tàu cá để vận tải khách bằng đường thủy.

2. Sở Giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị có liên quan đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh tuyến đường thủy nội địa Hải Cảng – Nhơn Châu cho phù hợp với điều kiện hoạt động thực tế; rà soát việc cấp phép hoạt động cho các bến thủy nội địa theo đúng quy định; tổ chức các lớp đào tạo người điều khiển

phương tiện thủy theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; hướng dẫn các địa phương cấp phép hoạt động phương tiện thủy theo thẩm quyền đã được phân cấp.

3. Ban An toàn giao thông tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố (*thông qua Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phố*) tăng cường tổ chức tuyên truyền vận động người dân, người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện vận tải khách bằng đường thủy nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông đường thủy.

4. Cảnh sát đường thủy tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông đường thủy và các bến tàu để đảm bảo các phương tiện vận tải khách bằng đường thủy đủ điều kiện an toàn theo đúng quy định khi thực hiện chở khách, đặc biệt phải có đủ áo phao cho hành khách.

5. Đề nghị Chi cục Đăng kiểm số 4 hỗ trợ, hướng dẫn cho các chủ phương tiện thực hiện việc đăng kiểm phương tiện thủy theo quy định; đồng thời có kiến nghị với Bộ Giao thông vận tải kịp thời điều chỉnh một số vấn đề bất cập, không phù hợp với điều kiện thực tế, đối với các nội dung trong Văn bản hướng dẫn về việc đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa của Bộ Giao thông vận tải.

6. Công an tỉnh phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị có liên quan đề xuất về việc sử dụng vùng mặt nước để phục vụ công tác của Phòng Cảnh sát đường thủy theo đúng quy định.

7. Công an tỉnh phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan đề xuất về việc trang bị phương tiện tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường thủy trong năm 2017; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

8. Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan kiểm tra, đề xuất UBND tỉnh về việc đầu tư xây dựng tuyến đường vào Trụ sở phòng Cảnh sát đường thủy; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

9. Các sở, ngành, các cấp chính quyền địa phương tăng cường vai trò, trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy; chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tai nạn giao thông đường thủy trên địa bàn.

10. Đối với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường biển Quy Nhơn

a. UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan ban hành quy định trong việc quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường trên các bãi biển, khu vực biển thuộc thành phố Quy Nhơn; lưu ý có biện pháp xử lý nhằm hạn chế việc xả rác thải của khách tham quan, du lịch đi trên các thuyền, bè trên biển để giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

b. UBND thành phố Quy Nhơn chỉ đạo Công ty CP Môi trường đô thị thành phố Quy Nhơn tổ chức thu gom xử lý rác thải trên địa bàn xã Nhơn Lý; tăng cường công tác vệ sinh môi trường, nhất là các điểm du lịch, các khu vực

bãi biển thành phố Quy Nhơn, để đảm bảo môi trường xanh, sạch đẹp phục vụ khách du lịch.

c. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn xem xét đề xuất việc thu phí đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh tàu du lịch tại các vùng biển Quy Nhơn để có nguồn kinh phí thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý rác thải.

d. UBND huyện Tuy Phước tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân hạn chế việc đổ thải ra các đầm, hồ ven biển; đồng thời có biện pháp thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn huyện để hạn chế rác thải theo dòng chảy gây ô nhiễm cho các vùng biển thành phố Quy Nhơn.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, phối hợp và triển khai thực hiện. / . *TC*

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nơi nhận:

- Thành phần dự họp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, K16, K19.



Bah

Nguyễn Thái Bình